

**Lệnh hòa năm 2023**

**BẢO HIỂM Y TẾ QUỐC GIA THÀNH PHỐ ECHIZEN**

Bảo hiểm y tế quốc gia là loại bảo hiểm cá nhân tham gia, đăng ký tự trả. là hệ thống hỗ trợ chi phí y tế trong trường hợp ốm đau hoặc bị thương tật.

Việc tham gia Bảo hiểm y tế quốc gia là cần thiết cho mỗi công dân chúng ta.

**NGƯỜI NỘP THUẾ BẢO HIỂM Y TẾ QUỐC DÂN LÀ CHỦ HỘ**

**(Luật thuế địa phương điều 703 khoản 4)**

**Thông báo đính kèm quyết định thuế BHYT quốc gia năm 2023.**

Trường hợp người trong hộ không tham gia BHYTQG và trường hợp người trong hộ cũng có người tham gia BHYTQG thì người phải nộp thuế là chủ hộ.

Ngay cả khi chủ hộ gia đình không tham gia BHYTQG, chúng tôi không thông báo cho người đăng ký về số tiền chuyển không có người đi kèm

Lần thông báo tới từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, Về vấn đề tham gia BHYTQG hàng tháng được quyết định đánh thuế bảo hiểm.

Ngay cả khi bạn đã hoàn thành rút khỏi, trường hợp nếu bạn đăng ký BHYTQG vào tháng 4 đến tháng 6, tùy thuộc vào thời gian đăng ký phòng thu thuế sẽ phát hành.

**VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIỚI HẠN PHỤ THU.**

Đã thay đổi giới hạn tiền thu đối với tiền hỗ trợ người cao tuổi ở giai đoạn cuối thành 22 man. Giới hạn phụ phí sau khi thay đổi được hiển thị trong bảng dưới đây

**GIỚI HẠN PHÍ.**

Phí trợ cấp y tế 65man yên

Phần tiền hộ trợ 22man yên.

Thanh toán chăm sóc điều dưỡng 17man yên.

**VỀ VIỆC THAY ĐỔI CÁCH TÍNH SỐ TIỀN GIẢM TRỪ' THEO THU NHẬP**

Chúng tôi thay đổi phương pháp tính toán về việc giảm tỷ lệ cố định và tỷ lệ cố định cho các hộ gia đình có thu nhập thấp

Sau khi thay đổi phương thức tính toán vui lòng xem thông báo nộp thuế trang 2( Về vấn đề thuế 4)

**THANH TOÁN THUẾ-HOÀN THUẾ.**

Vui lòng sử dụng phiếu thanh toán kèm theo để thanh toán cho mỗi kỳ trước ngày đến hạn thanh toán. Nợ trực tiếp sẽ được trừ vào tài khoản đã đăng ký vào mỗi kỳ hạn chuyển tiền. (Thanh toán đầy đủ là ngày chuyển khoản đầu tiên)

**VUI LÒNG KHÔNG QUÊN VIỆC KHAI BÁO THU NHẬP**

Bạn đã hoàn tất việc khai báo thuế năm 2022 chưa? trong trường hợp không khai báo, miễn giảm thuế BH không thể thực hiện được, việc đóng nộp BH thuế thu nhập bị tăng lên.

**NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHUYỂN ĐẾN.**

Nắm bắt rõ thu nhập của bạn để biết tính thuế BH. Trước khi chuyển đi nên ra địa phương nơi bạn sinh sống để điều tra

xác nhận về việc đóng nộp thuế của bạn. Mất một vài ngày để điều tra xác nhận. Đến ngày phát hành thông báo thuế trong trường hợp không kịp, sau khi tính thuế thu nhập, sẽ gửi thông báo giấy tờ liên quan đến thuế. Kết quả sau khi tính toán xác nhận tình trạng thuế thu nhập của bạn, chúng tôi sẽ gửi giấy thông báo thuế đã chỉnh sửa thuế cho bạn.

#### **THU THUẾ ĐẶC BIỆT (Khấu trừ từ lương)**

lương)

#### **ĐIỀU KIỆN THU THUẾ ĐẶC BIỆT**

- (1) Chủ hộ tham gia BHYTQG
- (2) Chủ hộ tham gia đóng BH chăm sóc, nộp thuế đặc biệt (khấu trừ từ lương)
- (3) Người tham gia BHYTQG từ 65 tuổi đến 75 tuổi.
- (4) Lương hưu chủ hộ trên 18 man
- (5) Tổng số tiền khấu trừ của phí BH chăm sóc dài hạn và thuế BHYTQG không vượt quá một nửa số tiền lương hưu nhận được tại một thời điểm .

**LƯU Ý** Để giảm gánh nặng cho người đăng ký, Sử dụng phương pháp nộp thuế đặc biệt (khấu trừ từ

Trong năm, trường hợp người 75 tuổi tham gia BHYTQG vui lòng lưu ý thanh toán vì nó đã được chuyển sang hình thức thu bình thường( trước đây trả tự động qua tài khoản ngân hàng)

Nếu ngay cả trong một các yêu cầu không được đáp ứng, trường hợp trả đặc biệt bị ngưng, trả thông thường bị cắt. Vui lòng xác nhận việc chi trả qua từng phiếu thông báo.

#### **TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT TỪ NĂM NAY**

Kể từ thời điểm lãnh lương hưu tháng 10 BHYTQG sẽ được trừ từ lương

#### **TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC THU THUẾ TIẾP DIỄN**

##### **Tạm thời thu.**

Tháng 4, tháng 6, tháng 8.

Về cơ bản lấy mốc lương tháng 2 của năm 2023 (Tạm thu) trừ từ lương.

Lưu ý. Trong trường hợp dự kiến số thuế biến động là lớn, có thể số tiền được khấu trừ trong cả năm sẽ ở mức trung bình nhất. số tiền thuế từ tháng 6 đến tháng 8 có thể được điều chỉnh (biến đổi trong năm)

##### **CHÍNH THỨC THU.**

Tháng 10, tháng 12, tháng 2.

Sau khi số thuế trong năm được điều chỉnh, từ số tiền thuế đã tính, khấu trừ số thuế tạm thu từ tháng 4 đến tháng 8, số tiền thuế còn lại được chia làm ba lần trừ từ lương hưu.

Về việc tạm thu thuế của năm tới, Vui lòng xem trang 1 thông báo thuế tạm thu đặc biệt từ lương hưu (phần tạm thu)

#### **CÁCH THU ĐẶC BIỆT, SAU CÁC LẦN THÔNG BÁO, TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ TIỀN THUẾ BẢO HIỂM GIỮA NĂM**

**Trong trường hợp số tiền được tăng lên vào giữa năm... tiếp tục thu đặc biệt hoặc cộng phần tăng thu bình thường**

**Trong trường hợp số tiền bị giảm giữa năm... thu đặc biệt thu thông thường bị cắt.**

## CÁCH MUỐN NGƯNG TRẢ ĐẶC BIỆT

Trong trường hợp cho đến bây giờ bạn đóng BHYTQG đầy đủ không vi phạm, có thể yêu cầu thay đổi cách trả đặc biệt sang hình thức chi trả từ sổ ngân hàng. (Ngưng trừ từ lương hưu tháng 10, việc yêu cầu đến cuối tháng 7 là cần thiết

## NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

**Q1 .Tại sao BHYTQG lại cao hơn so với năm ngoái?**

Các trường hợp dưới đây.

A1. Người tham gia tăng

Người tham gia trên 40 tuổi

Người tham gia so với năm ngoái thu nhập tăng.

Người chủ hộ không khai báo thu nhập.

Q2.. Mặc dù không tham gia BHYTQG nhưng giấy thông báo nộp thuế vẫn được gửi về ,tại sao?

A2.Trong trường hợp hộ gia đình có người đăng ký.

BHYTQG là;**CHỦ HỘ LÀ NGƯỜI NỘP THUẾ**. Ngay cả khi chủ hộ có BHYT khác với BHYTQG, nếu một thành viên trong gia đình đã đăng ký ,nghĩa vụ đóng thuế sẽ được thực hiện

## TRƯỜNG HỢP CHƯA LÀM THỦ TỤC RÚT KHỎI BHYTQG

Việc làm thủ tục rút khỏi không tham gia BHYTQG là cần thiết nếu sau khi bạn tham gia đăng ký BHYT xã hội, vui lòng làm thủ tục rút khỏi BHYTQG.

## TRƯỜNG HỢP RÚT NGAY.

Trong trường hợp bạn tham gia BHYTQG từ tháng 4 cho đến tháng 6, ngay cả khi bạn đã rút khỏi, tùy thuộc thời gian đăng ký, nghĩa vụ đóng thuế vẫn có thể phát sinh

**Q3.Có thể tách phiếu thanh toán cho từng người tham gia được không?**

**A3.Không thể tách phiếu thanh toán cho từng người được**

Phần phân chia số tiền thuế hàng năm cho mỗi người tham gia (thông báo nộp thuế trang 4( phiếu thanh toán cá nhân )được tính toán, vui lòng tham khảo.

**Mọi chi tiết xin liên hệ.**Liên quan về việc tham gia và rút khỏi.

Phòng BH hưu trí (UBND Bảo hiểm-Hưu trí cửa số 6).

Số điện thoại: 0778 -22-3002

Về thuế. Thuế vụ(UBND-cửa số số 10)

Số điện thoại: 0778-22-3014

Nộp thuế..liên quan về thanh toán thuế bằng tài khoản ngân hàng

Bộ phận lưu trữ thuế(UBND cửa số số 10)

Số điện thoại ;0778-22-3015